

เลขที่ 0238-2024

13 สิงหาคม 2567

เรื่อง คำชี้แจงกรณีผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงินรวมระหว่างกาล ไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงินรวมไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานจากผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับระยะเวลาหลายปี และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 167.09 ล้านบาท
2. ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคดีความที่กลุ่มบริษัทถูกฟ้องร้องต่อศาล ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.1 แสดงถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนชี้แจงว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ไม่ได้มีสาเหตุจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร แต่เกิดจากความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ดังหัวข้อข้างต้น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 125.43 ล้านบาท ซึ่งยังคงเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการรักษาระดับของกระแสเงินสดสำหรับการจ่ายชำระหนี้สินและใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทฯ สามารถระดมทุนโดยออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2567 ได้มีมติให้ฝ่ายบริหารศึกษาการจัดหาแหล่งเงินทุนจากกองทุนในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองของบริษัทฯ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคดีความ

สำหรับข้อพิพาทและคดีความฟ้องร้องที่สำคัญ กลุ่มบริษัทฯ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลเพื่อต่อสู้คดีดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนัดตรวจสอบพยานหลักฐานตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าคดีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสำรองค่าเผื่อหนี้สินจากคดีความ เป็นคดีที่มีข้อต่อสู้และมี

โอกาสที่ศาลจะพิพากษายกฟ้องโจทก์ภายหลังจากที่ศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ผลของคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดและคดีความขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)